

บรรณาธิการแสดง

EDITOR'S NOTE

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนบรรณาธิการ

เปลี่ยนบรรณาธิการจาก ดร. อาษา เมฆสุวรรณ เป็น ดร. ชุบ กาญจนประกร เพราะ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ จะต้องไปราชการต่างประเทศเป็นเวลายาวหลายเดือน มีโอกาสที่จะทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการต่อไปได้ คณะกรรมการประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของบรรณาธิการและกองจัดการจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือแล้วมอบให้ ดร. ชุบ กาญจนประกร เป็นบรรณาธิการแทนตั้งแต่วารสารฉบับนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ในโอกาสที่ข้าพเจ้าในฐานะบรรณาธิการคนใหม่และในนามของกองบรรณาธิการขอขอบคุณ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ ที่ได้ทำหน้าที่นำวารสารฯ พันธุ์อุปถัมภ์มาเป็นเวลาพิเศษ และขออวยพรให้ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ ประสบความสำเร็จและสวัสดิภาพในการเดินทางไปราชการต่างประเทศครั้งนี้อย่างมีความสุขของทางราชการและตามมนิโรธปรารถนาของ ดร. อาษา เมฆสุวรรณ จงทุกประการ

2. ปรับปรุงภาคต่าง ๆ ในวารสาร

โดยที่ได้พิจารณาเห็นว่า วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ได้ดำเนินงานมาจนย่างเข้าปีที่ 4 แล้วนั้น ปรากฏว่าได้รับความสนับสนุนและต้อนรับจากท่านสมาชิก ท่านผู้อ่าน ท่านผู้สนใจ และวงวิชาการเป็นอย่างดียิ่งเสมอมา จนถึงกับมีสมาชิกเป็นจำนวนมากที่ช่วยเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่การเผยแพร่วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เมื่อประมวลแล้ว ก็สรุปได้ว่า ควรปรับปรุงให้วารสารฯ นี้มีภาคที่เข้าใจง่าย ๆ ชนบ้าง เพื่อประโยชน์แก่การที่จะติดตามอ่านและศึกษาวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น กองบรรณาธิการจึงได้จัดให้มีภาควิชาการขึ้นอีก 2 ภาค คือ (๑) ภาคศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ และ (๒) ภาคอภิปรายตามที่บรรณาธิการได้แจ้งวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินงานไว้แล้วในตอนความนำของภาคนี้ ๆ

กองบรรณาธิการหวังว่า ทั้งสองภาคนี้คงจะอำนวยความสะดวกประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านได้เพิ่มขึ้นตามสมควร และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านผู้อ่านได้โปรดส่งปัญหาหรือข้อคิดเห็นไปร่วมเผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่วิทยาด้านนี้ได้เสมอ

3. ปรับปรุงเจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการ

เพื่อให้การดำเนินงานวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ทะมัดทะแมงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการแบ่งส่วนจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในภาคต่าง ๆ เช่นเดียวกับวารสารทางวิชาการของต่างประเทศ คือ (1) ดร. ชูบ กาญจนประกร ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการทั่วไปของวารสาร ฯ และทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในภาคบทความทางวิชาการภาษาไทย (2) อาจารย์ปถม ชาญสุวรรณ ทำหน้าที่รับผิดชอบภาคบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษและย่อเรื่องของบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (3) ดร. อมร รัชชาลัย ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการภาคศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (4) อาจารย์กริช เกตุแก้ว ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการภาคอภิปราย (5) อาจารย์นวนินิตย์ อินทรามะ ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการภาคแนะนำหนังสือ (6) อาจารย์จักรกฤษณ์ นวนิตินตุงการ ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการภาคสารวิทยานิพนธ์และเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร ฯ (7) อาจารย์ชัตติยากรวรรณสุด ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นบรรณาธิการภาคข่าวคณะและเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร ฯ นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะอีกหลายคนที่ทำหน้าที่ช่วยดำเนินงานอยู่ในแต่ละภาค ความช่วยเหลือพร้อมมือของอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ดังกล่าวนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า เป็นการช่วยเหลือที่มิได้หวังผลหรือมีผลตอบแทนใด ๆ นอกจากความตั้งใจที่จะพึงมี อันเกิดจากการได้มีส่วนช่วยเผยแพร่วิชาการ ในสาขาวิชาชีพนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้น จึงขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

การปรับปรุงดังกล่าวทำให้วารสาร ฯ ฉบับนี้มีบรรณาธิการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น หลังจากที่ท่านผู้อ่านได้อ่านภาคบทความเรื่องนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์ ๑ บทที่ ๒ ของ ดร. ชูบ กาญจนประกร หรือของบรรณาธิการเองแล้ว ยังมีเรื่องหนักและยาวมากอีก ๒ เรื่อง คือ เรื่องระบบผู้จัดการกับการเทศบาลของประเทศไทย ของคุณ ชววิช ธานีมิตร และคุณ ประเจียด สักตวงค์ และเรื่อง

Recruitment and Promotion in the Thai Civil Service ของ ดร. เกษม สุวรรณกุล ซึ่งจะอ่านได้อย่างจุใจ ทั้งสองเรื่องหลังนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับกาลในปัจจุบัน เพราะเรื่องระบบผู้จัดการกับการเทศบาลของประเทศไทยเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของวงการเทศบาลมากในขณะนี้ และเรื่อง Recruitment and Promotion in the Thai Civil Service ก็อยู่ในความสนใจของชาวต่างประเทศและสมาชิกที่บอกรับวารสาร ฯ นี้ ในต่างประเทศมาก

หลังจากที่ได้อ่านเรื่องหนักและยาวทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีเรื่องเบา ๆ ในภาคศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์และภาคอภิปรายที่จะอ่านได้ทั้งในแง่วิชาการและสารบันเทิง เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ดี แม้จะได้พยายามปรับปรุงและจะปรับปรุงวารสาร ฯ นี้ต่อไปอีกก็ตาม บรรณาธิการหวังในเมตตาจิตของท่านผู้อ่านและผู้ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะได้ช่วยแนะนำข้อที่จะพึงปรับปรุงให้วารสาร ฯ นี้ สมประโยชน์ของท่านผู้อ่านอยู่เสมอ จึงขอความกรุณาแนะนำไปได้ทุกโอกาส บรรณาธิการจะรับได้เป็นวิทยาทานอย่างสูง เพราะบรรณาธิการมีอุดมการณ์ที่มั่นว่า จะทำให้วารสาร ฯ นี้ คงยืนชน โดยลำดับ แม้จะไม่มีความรู้ในการจัดทำวารสารมาก่อนเคยก็ตาม ยิ่งกว่านั้นยังถือว่า คำแนะนำช่วยชี้ของ เฉพาะอย่างยิ่ง การติเพื่อก่อนนั้นช่วยเพิ่มพูนทักษะในการทำงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เนื่องจากความจริงที่ว่า ไม่มีผู้ใดในโลกที่จะรู้หรือเรียนรู้ได้ทั้งหมด ความรู้ใด ๆ ในโลกจึงมิได้มีอยู่เฉพาะเท่าที่เรารู้ บรรณาธิการถือหลักอย่างนี้ ฉะนั้น โปรดแนะนำ ตักเตือน หรือติเพื่อก่อนได้เสมอ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านวารสาร ฯ นี้

บรรณาธิการ